



## TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HIỆP

### ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 16/6/2022 Chi bộ Trường Mầm non Nghĩa Hiệp tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về tham dự Đại hội có các đồng chí đại biểu là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực, Bí thư Chi đoàn, Phó Chủ tịch HĐND và các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp về tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trường Mầm non Nghĩa Hiệp đã triển khai, quán triệt tốt các nội dung, nhiệm vụ năm học của cấp trên; lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch từng năm học gắn với yêu cầu nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trường Mầm non Nghĩa Hiệp luôn duy trì chế độ sinh hoạt theo điều lệ quy định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chi bộ luôn chú ý nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, thường xuyên chú ý đến đoàn kết nội bộ, góp phần làm tốt tư tưởng chính trị cho đảng viên, đội ngũ giáo viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 03 đảng viên mới. Chi bộ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, 2021. Tại đại hội, các đồng chí đảng viên đã có những đóng góp ý kiến cho báo cáo văn kiện, các ý kiến tập trung đưa ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn An, Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Trường Mầm non Nghĩa Hiệp trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; mong muốn với tinh thần đoàn kết, thống nhất chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, lãnh đạo Chi bộ Trường Mầm non Nghĩa Hiệp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Mỹ tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Kiều Thị Bé giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Nghĩa Hiệp, nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau đây là những hình ảnh ghi được tại đại hội:









